



MD's Talk

ข่าวสารถึง เพื่อน พนักงาน

ฉบับที่ 1 : 02 ม.ค. 62



ถึงเพื่อนพนักงานบริษัทวิงสแปนฯ ที่รักทุกคน ในที่สุดเราก็ผ่านปีที่แสนจะยากลำบากมาได้เพราะความร่วมมือแรงกายมากกว่าแรงใจ และต้องขบใจที่ทุกคนไม่ขาดงาน ทุกครั้งที่เราขาดส่งแรงงาน หมายถึงรายได้เราจะต้องถูกหักเป็นค่าปรับตามสัญญา ผมจำได้ว่า 1 เมษายน 58 ผมเริ่มงานกับบริษัทฯ เรามีพนักงาน 2 พันคน ขาดส่งมากกว่า 60% ถูกร้องเรียนทุกพื้นที่ ปัจจุบันเราส่งพนักงานเกิน TOR เรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร่วมกับบริษัท การบินไทยฯ เรามีสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน เรามี JP ประกันภัยฯ เรามี Incentives เราจ้างแรงงานคนพิการถูกต้องตามกฎหมายฯ แต่เราต้องผ่อนหนี้ที่ในอดีตไม่จ้างคนพิการ เรามีกระบอกเงินเดือน เรามีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง

วันนี้ผมภูมิใจมากที่ได้เห็นพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น CSA ของเรา ได้รับการว่าจ้างจากสายการบิน JAL จนเป็นที่ชมเชยและกล่าวขานกันโดยทั่วไปผมจึงขอขอบคุณพนักงานทุกคนด้วยความจริงใจ ขอบอกให้ทุกคนทราบด้วยว่าเราเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานให้กับบริษัทการบินไทยฯ อย่างเต็มความสามารถตลอดมา ผมขอให้พวกเรารักสามัคคีกันและมุ่งรักษาสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไว้ ปีใหม่นี้เราได้ประธานกรรมการท่านใหม่ คุณสุวิมล บัวเลิศ ท่านได้ให้นโยบายใหม่ ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นการปิดจุดอ่อนของการทำงานที่ผ่านมาให้หมดสิ้น ผมหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราคงได้เห็นบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายอันจะทำให้บริษัทฯ และพวกเราทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี และมีกำลังทุ่มเทให้กับงานได้มากขึ้นไปอีก ผมขอให้ผู้ประสานงานช่วยเหลือพนักงาน และให้ความร่วมมือกับ USER ที่การบินไทยอย่างเต็มที่ กำลัง เพื่อให้บริษัทฯ เดินเข้าสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว

ผมขอแสดงความชื่นชมกับกรรมการบริษัทฯ และอดีตกรรมการบริษัทฯ ที่ให้
นโยบายให้ผมทำงานด้วยใจรักบริษัทฯ เพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผมเชื่อว่าประธาน
ท่านใหม่ จะสามารถปิดช่องว่างและนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างดี เนื่องในวาระ
ขึ้นปีใหม่นี้ผมขอให้พวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัท วิงสแปนฯ อันเป็นที่รักของ
เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

สุดท้ายผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน และ กรรมการสหภาพแรงงานฯ ที่ช่วย
สนับสนุนและรักษาสีทิวประโชชน์ของพนักงาน ขอให้สิ่งศักดิ์ในระบบสุริยะจักรวาล
จงคุ้มครองเพื่อนพนักงาน และครอบครัวจงประสบแต่สิ่งที่ดี ตลอดปี และตลอดไป



ขอขอบคุณและสวัสดิ์

ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล
กรรมการผู้จัดการ

